

PCI đã thực sự trở thành nguồn thông tin hữu ích trên phương diện ảnh hưởng hành và nổi bật cách hành chính của địa phương, nhận diện những điểm mạnh, điểm yếu cũng như những hạn chế cần khắc phục địa phương trên nền tảng và hiệu quả hơn, ngoài ra còn thúc đẩy học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm tốt giữa các địa phương. Từ năm 2013-2016, thành phố đã nâng liên tiếp giá trị vòng đời của các doanh nghiệp thành lập mới; cải thiện hình ảnh công trình tái cấu trúc nền kinh tế, doanh nghiệp và ngân sách; triển khai có hiệu quả mô hình “mặt cầu” kết nối các UBND quận, huyện, phường, xã và các sở, ban, ngành; kết nối các tổ chức liên quan nhà nước, doanh nghiệp; triển khai cơ chế “liên thông - liên kết - trợ giúp” trong việc cấp giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, thành phố đã ảnh hưởng tiêu cực khi Quảng Ninh “soán ngôi” vào năm 2017, và nay tiếp tục tụt hạng sâu. Kết quả kiểm tra PCI năm 2018 nêu rõ, ảnh hưởng của doanh nghiệp và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục là những điểm yếu rõ rệt. Các doanh nghiệp cũng phần nào ảnh hưởng không cách nào hành chính quyền thành phố vì các sở, ngành, huyện thành phố có sự gia tăng; tính năng hành chính quyền cấp tỉnh giảm nhiều từ 6,65 điểm năm 2017 xuống còn 5,96 năm 2018.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2018

PCI gồm các chỉ số thành phần như sau:

- Chi phí gia nhập thị trường;
- Tiếp cận tài chính và sử dụng tín dụng;
- Môi trường kinh doanh minh bạch và thông tin kinh doanh công khai;
- Chi phí không chính thức thị trường;
- Thời gian thanh tra, kiểm tra và thực hiện các quy định, thủ tục hành chính nhanh chóng;
- Môi trường cạnh tranh bình đẳng;
- Chính quyền tỉnh/thành phố năng động, sáng tạo trong giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp;
- Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, chất lượng cao;
- Chính sách lao động trẻ;
- Thủ tục giải quyết tranh chấp công bằng, hiệu quả và duy trì ổn định an ninh trật tự.

Hiện nay, thành phố có Khu công nghệ cao (Khu CNC) với diện tích quy hoạch là 1.128 ha và 06 Khu công nghiệp (KCN), gồm: Hòa Khánh, Dịch vụ thủy sản và Nông nghiệp, Hòa Cẩm, Hòa Khánh mở rộng, Liên Chiểu, và Nông nghiệp (KCN và Nông nghiệp đã có chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất). Tổng diện tích của 06 KCN là 1.066,52 ha; trong đó, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 807,15 ha, đã cho thuê 701,48 ha chiếm tỷ lệ 86,91%; diện tích đất còn lại 105,67 ha tập trung tại 03 KCN: Hòa Cẩm (13,83 ha), Hòa Khánh mở rộng (10,17 ha) và KCN Liên Chiểu (81,67 ha). Công thi quy hoạch xây dựng 03 KCN mới: Hòa Cẩm - Giai đoạn 2 (119 ha), Hòa Nhơn (393,57 ha) và Hòa Ninh (400 ha); dự kiến quý II năm 2020 là chọn xong nhà đầu tư đầu tư kinh doanh hạ tầng các KCN mới này.

Vốn thu hút đầu tư hiện nay: do Khu CNC đã thu hút 16 dự án với tổng vốn đầu tư là 560 triệu USD; trong đó có 07 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 256 triệu USD, 09 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư là 5.272 tỷ đồng. Do vậy các KCN đã thu hút 462 dự án; trong đó có 342 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư là 19.134,1 tỷ đồng và 120 dự án nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư là 1.161,1 triệu USD.

Trước bối cảnh hội nhập, yêu cầu ngày càng khắt khe hơn từ cộng đồng doanh nghiệp, ngành thi thực hiện nâng cao Bộ chỉ số ảnh hưởng năng lực đầu tư hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thực tiễn (DDCI), Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp và Nông nghiệp (Ban Quản lý) cần có những cơ chế minh bạch hơn, hình thức hình thức quản lý quan trọng và tốt nhất. Một số tiêu chí nâng cao chỉ số DDCI, cần thực hiện một số nội dung sau:

Mt là, v th ch phi lut hóa nhng quy nh ca pháp lut thành nhng quy trình, th tc c th; xut kin ngh sa i b sung nhng quy nh cha rõ ràng, chng chéo nh gia pháp lut v u t vi các pháp lut chuyên ngành, quy ch Khu CNC, công nhn doanh nghiệp ch xut...

Hai là, tp trung y nhanh tin u t h tng 03 KCN mi; ng thi công b qu t s dng không hieu qu qua rà soát ti các KCN.

Ba là, công khai trên website Ban Qun lý: Quy hoch Khu CNC, tng KCN; giá thuê t; tin s dng h tng (Khu CNC); phí s dng h tng (các KCN); tin bi hoàn gii phóng mt bng (Khu CNC); phí x lý nc thi; quy trình u t; quy trình gii quy t các th tc hành chính; các th tc hành chính; hng dn trin khai các th tc u t sau cp phép.

Bn là, tip tc rút ngn thi gian gii quy t th tc hành chính, nâng t l áp dng th tc hành chính trc tuy n và tin n 100% thc hin trc tuy n.

Nm là, nâng cao nng lc ng dng công ngh thông tin trong qun lý d án u t, qun lý thông tin v gii quy t th tc hành chính, gii quy t công vic thng nht, có công c tng tác vi doanh nghiệp/ nhà u t.

Sáu là, thng xuyên gp mt, i thoi vi doanh nghiệp/ nhà u t theo k hoch và t xut; trc i thoi phi tp hp ý kin phn ánh, trong i thoi phi làm rõ và tr li kt qu gii quy t khó khn vng mc ca doanh nghiệp/ nhà u t vi tinh thn ng hành cùng doanh nghiệp/ nhà u t.

By là, a dng hóa các tài liu, công c xúc tin u t, y mn hot ng qung bá à Nng, Khu công ngh cao và các khu công nghiệp.

Tám là, xây dng, phát trin i ng công chc chuyên nghiệp, nng ng, quán trit tinh thn coi doanh nghiệp/ nhà u t là i tng phc v.

PCI ã tr thành thc o ánh giá gia các a phng v cht lng iu hành kinh t và xây dng môi trng kinh doanh thun li cho vic phát trin doanh nghiệp. Quan trng hn, nó ã tr mt công c phn ánh rõ nét cht lng hoch nh và iu hành chính sách ca chính quy n a phng i vi doanh nghiệp, t ó thúc y nhng thay i sát vi thc tin, yêu cu c th ca tng chính quy n a phng to nên mt môi trng u t, kinh doanh lành mn. Tng t nh vy DDCI là thc o ánh giá gia các s, ban, ngành và a phng ca thành ph; thc hin và duy trì tt DDCI s nâng cao vai trò qun lý nhà nc ca Ban Qun lý ng thi góp phn phát trin kinh t - xã hi./.

***Ban Qun lý Khu công ngh cao và các khu công nghiệp à Nng
Nguyn Xuân i***